



กองเกษตรสารสนเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์.02-281-0859, โทรสาร 02-282-2871

ครั้งที่ 625/2552

30 กันยายน 2552

เกษตรฯ วาง 3 แนวทางหลักในมาตรการรองรับผลกระทบอฟต้า ในสินค้า 23 รายการ เห็นชอบวางเงื่อนไขพิเศษ เฉพาะเมล็ดกาแฟต้องมีใบรับรองปลอด GMOs พร้อมมอบหมาย สกค. และกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค เกษตรฯ ศึกษาผลกระทบเชิงลึกเพื่อรักษาผลประโยชน์ชาติในระยะยาว

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากการศึกษาที่มีพันธกรณีต้องยกเลิกมาตรการ โควตาภาษี (TRQ) ในสินค้าเกษตร 23 รายการ ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน หรืออฟต้า ซึ่งจะ มีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1 มกราคม 2553 นั้น กระทรวงเกษตรฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักจัดทำมาตรการรองรับผลกระทบ จากการเปิดเสรีสินค้าเกษตรดังกล่าว ให้เสร็จสิ้นก่อนเดือนกันยายน 2552 โดยรายละเอียดของมาตรการแบ่งออกเป็น 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 1) การบริหารการนำเข้า ด้วยการกำหนดคุณสมบัติผู้นำเข้า ระบุช่วงเวลา-ช่องทางการนำเข้า และ แจกแจงเอกสารประกอบที่ใช้ครั้งต่อครั้ง 2) ระบบติดตามการนำเข้า ต้องมีการรายงานข้อมูล สต็อกคงเหลือ การวางระบบ ติดตามสถิติการนำเข้าและการออกใบอนุญาต และ 3) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ด้วยการส่งเจ้าหน้าที่สำรวจ พื้นที่เป้าหมายเพื่อติดตามประเมินสถานการณ์ และจัดประชุมหารือวางแนวทางแก้ไขเป็นประจำ โดยแต่ละมาตรการจะมี รายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไปตามคุณลักษณะและการตลาดในแต่ละรายสินค้า ภายใต้การพิจารณาและให้ความเห็น จากคณะกรรมการชุดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมัน แห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายอาหาร ฯลฯ เพื่อให้เกิดความรัดกุม รักษาผลประโยชน์ภาคเกษตรไทยให้มากที่สุด

นายธีระ กล่าวต่อไปว่า สำหรับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลของคณะกรรมการนโยบายเกษตรฯ โดยคณะอนุกรรมการพืชสวน มีจำนวน 5 รายการ โดยสินค้า 2 รายการ ที่ประกาศมาตรการรองรับผลกระทบไปแล้ว ได้แก่ ลำไยแห้ง เนื่องจากมีการยกเลิกโควตาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2550 มีอัตราภาษีนำเข้าตามข้อตกลงอฟต้า 0% ซึ่งเงื่อนไข ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบเนื่องจากไทยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก ส่วนสินค้าอีกชนิดหนึ่ง คือ พริกไทย มีการยกเลิก โควตาแล้วเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551 ปัจจุบันมีอัตราภาษีนำเข้าตามข้อตกลงอฟต้า 5% แต่จะปรับเป็น 0% ในวันที่ 1 มกราคม 2553 พร้อมกับสินค้ารายอื่นตามข้อตกลง ซึ่งพิจารณาแล้วว่าจะส่งผลกระทบไม่มากนักเพราะไทยมีผลผลิต เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ รวมทั้งคุณภาพสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน แต่อย่างไรก็ดีจะเร่งส่งเสริมการวิจัย แปรรูปให้หลากหลายยิ่งขึ้นและเน้นการผลิตพริกไทยอินทรีย์ตามกระแสความต้องการของตลาดควบคู่กันไป

ส่วนสินค้าอีก 3 รายการ ที่คณะกรรมการนโยบายเกษตรฯ ได้เห็นชอบมาตรการรองรับการเปิดเสรีสินค้า เกษตรภายใต้อฟต้า ใน 3 แนวทางหลักข้างต้น ได้แก่ กาแฟสำเร็จรูป และชา ซึ่งได้รับผลกระทบไม่มากนัก เนื่องจาก ชนิดชาที่ไทยผลิต คือ ชาเขียวมีเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและยังเหลือส่งออก ส่วนการนำเข้าส่วนใหญ่เป็น ชาดำจากจีนและอินเดียซึ่งเป็นชาคนละชนิดและไม่อยู่ในอฟต้า ส่วนเมล็ดกาแฟ ซึ่งจัดอยู่ในบัญชีสินค้าอ่อนไหวและ อาจได้รับผลกระทบ เนื่องจากต้นทุนการผลิตของไทยสูงกว่าคู่แข่งนั้น มีเงื่อนไขเพิ่มเติมในส่วนของเอกสารประกอบการ นำเข้าที่ต้องมีใบรับรองปลอด GMOs และกำหนดช่วงเวลาการนำเข้าระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม เท่านั้น พร้อมกัน นี้ จะเน้นการทำตลาดกาแฟพรีเมียมซึ่งราคาไม่อิงตลาดโลกและปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อลดต้นทุนให้กับเกษตรกร ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักเศรษฐกิจการเกษตร (สกค.) และกองทุนปรับ โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขันของประเทศ พิจารณาผลกระทบจากการเปิดตลาดสินค้าเกษตร 23 รายการในเชิงลึก เพื่อกำหนดมาตรการเชิงรุก-เชิง รับในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศและเยียวยาเกษตรกรอย่างรอบด้านด้วย